

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.92 แข็งค่าจากสัปดาห์ก่อน ให้กรอบวันนี้ 33.75-34.05 จับตาทิศทาง Flow

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (8 พ.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ อยู่ที่ 33.92 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวันพุธที่ระดับ 34.02 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทแข็งค่าเทียบกับท้ายตลาดวันพุธ (3 พ.ค.) โดยเมื่อวันศุกร์ (5 พ.ค.) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด แต่ภาพใหญ่ตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จบการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.75 - 34.05 บาท/ดอลลาร์ ช่วงนี้ ต้องติดตาม Flow ของนักลงทุนต่างชาติ และ Flow ทองคำ

THAI BAHT FIX 3M (3 พ.ค.) อยู่ที่ระดับ 1.82964% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 1.92135%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 134.96 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันพุธที่ระดับ 135.62 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1028 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันพุธที่ระดับ 1.1040 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.046

บาท/ดอลลาร์

- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 66 (ต.ค.65-มี.ค.66) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1.16 ล้านล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 1.79 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลไป 294,505 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน มี.ค.66 มีทั้งสิ้น 193,585 ล้านบาท

- พาณิชย์คาดปีนี้ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยรายได้ 2.8 แสนล้านบาท อาานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้น-มี.ค.เดือนเดียวตั้งธุรกิจใหม่เกือบ 400 ราย

- "ซีอีโอ" หวังรัฐบาลใหม่มีเสถียรภาพ เร่งฟื้นเศรษฐกิจ กระตุ้นส่งออก ดึงต่างชาติลงทุน ดันไทยขึ้น "ฮับ" หนุนใช้เทคโนโลยีเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมแก้ปัญหา "โออาร์" หวังรัฐบาลใหม่ดันไทยขึ้นฮับการค้าภูมิภาค "AWC" เน้นอำนวยความสะดวกดึงดูดต่างชาติท่องเที่ยวลงทุนไทย สรท.ขอให้แก้ต้นทุนผู้ส่งออก-แก้ปัญหาค่าไฟ "ส.โรงแรม" ร้องรัฐเร่งปลุกท่องเที่ยวยั่งยืน

- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น 253,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 180,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.4% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะอยู่ที่ 3.6% และทำสถิติต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2512

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ มีกำหนดประชุมร่วมกับบรรดาผู้นำของสภาองเกรสในวันอังคารนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้โดยไม่มีเงื่อนไข ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ อาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา และคาดว่าปธน.ไบเดนจะใช้สิทธิวีโต (veto) เพื่อคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้มีการฟวงซ์เสนอให้รัฐบาลสหรัฐลดการใช้จ่ายในช่วง 10 ปีข้างหน้า

- ผลการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพียง 0.25% สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดรอบนี้เข้าสู่จุดสูงสุดของวัฏจักรขาขึ้น คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.00-5.25% ต่อเนื่องอย่างน้อย ในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2566 ซึ่งอาจส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มกลับมาอ่อนค่า ตามแรงการขายทำกำไรในตลาดพันธบัตรสหรัฐและแนวโน้มพันธิโพลร์น่าจะไหลเข้าตลาดยุโรปและตลาดเกิดใหม่มากขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจปรับขึ้นต่อเนื่อง

- นักลงทุนจับตาดูการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขา นิวยอร์กจะกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมซึ่งจัดโดยสมาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐนิวยอร์กในวันอังคารนี้ ขณะที่นายฟิลลิป เจฟเฟอร์สัน ผู้ว่าการเฟด และนายเจมส์ บูลลาร์ ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์จะกล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนาว่าด้วยเรื่องนโยบายการเงินซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในวันศุกร์นี้

- นักลงทุนรอดูการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยในวันพุธนี้ สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย. และจากนั้นจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย. ในวันพฤหัสบดี

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้